

ด่วนที่สุด

ที่ ตก ๐๐๑๗.๑/ว ๑๓๕๒๙



ศาลากลางจังหวัดตาก

ถนนพหลโยธิน ตก ๖๓๐๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘

เรียน คณะกรรมการฯ และคณะที่ปรึกษาฯ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๑๗.๑/ว๑๒๘๒๗ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

ตามที่อ้างถึง จังหวัดตากได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นั้น

ในการนี้ จังหวัดขอรายงานสรุปผลการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมดังกล่าว โดยดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (www.taksez.com) หัวข้อ “เอกสารการประชุม”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ขอให้อำเภอแจ้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลในพื้นที่รับผิดชอบทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

สำนักงานจังหวัดตาก

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๑-๑๕๔๖ มท ๒๓๕๒๙

โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๑๕๔๖ มท ๒๓๕๕๕, ๒๓๖๖๖

Email: datatak@hotmail.co.th

สรุปผลการประชุมและข้อสั่งการ
การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นายสมชัย ทยะตันย์ดี ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีผลการประชุมและข้อสั่งการโดยสรุปดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๑. การเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก</p>	<p>ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบหมายภารกิจในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีซึ่งมีกำหนดเดินทางมาในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ให้ส่วนราชการและภาคเอกชนเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้</p> <p>๑) ขอให้ทุกภาคส่วนดูแลเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของป้ายโฆษณา ความสะอาดของสถานที่ต่างๆ และความเป็นระเบียบบริเวณด้านพรมแดน</p> <p>๒) ให้จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ข้อมูลด้านที่ดิน สถิติการซื้อขายที่ดิน ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลกลุ่ม Social Business ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนต่างๆ และให้ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูลได้ซักซ้อมการรายงานที่กระชับและชัดเจนเพื่อเป็นการรักษาเวลา</p> <p>๓) การจัดทำถังเจ้าหน้าที่ตามแผนการเดินทางตรวจเยี่ยมในจุดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และการรับมือกลุ่มมวลชนในพื้นที่ โดยให้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมสัญจร ตรงข้ามอาคารโอท็อปฯ ซึ่งเป็นสถานที่จัดการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ และบริเวณนิคมสหกรณ์แม่สอด เพื่อรับข้อร้องเรียนจากประชาชน และขอให้จัดทำรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน เพื่อยังรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบก่อนเดินทางกลับ</p> <p>๔) การจัดพื้นที่นิทรรศการขอให้เน้นการตกแต่งสถานที่ด้วยวัสดุธรรมชาติ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตากเป็นผู้ออกแบบพื้นที่จัดนิทรรศการ</p>	<p>- คณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก</p> <p>- คณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล</p> <p>- ที่ปรึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๕) สั่งการให้ทั้ง ๙ อำเภอ จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงของดีของขึ้นชื่อของแต่ละอำเภอ รวมถึงให้นำอาหาร ขนม ผลไม้ มาร่วมจัดเลี้ยงคณะนายกรัฐมนตรีฯ ด้วย</p> <p>ทั้งนี้ จะได้จัดการประชุมร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อติดตามผลความคืบหน้าและการเตรียมการเป็นระยะต่อไป</p>	
<p>๒. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบสหกรณ์ (Social Business)</p>	<p>มีการเตรียมความพร้อม ณ นิคมสหกรณ์แม่สอด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมชมและรับทราบผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม Social Business เพื่อรองรับกิจกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยคณะทำงานได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจกับส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว</p>	

สำนักงานจังหวัดตาก
 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
 โทร ๐-๕๕๕๑-๑๕๔๖ ต่อ ๒๓๕๒๙
